

การพิจารณาและจัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนนโยบาย

และยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น.

และวันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต

และในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

---

### 1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

การบูรณาการโครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 ประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังนี้ 1) การเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต 2) สุขภาพจิตผู้สูงอายุ 3) การป้องกันการฆ่าตัวตาย 4) สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และ 5) สุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

### 2. ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ประกอบด้วย ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต และผู้รับผิดชอบหลัก (PM) โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งมีทั้งที่เป็นผู้บริหารหน่วยงานและนักวิชาการผู้ปฏิบัติ จำนวน 130 คน โดยเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ Onsite และ Online

### 3. ผลจากการมีส่วนร่วม

การบูรณาการโครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 (ประชุมกลุ่มย่อย) แบ่งกลุ่มจำนวน 5 กลุ่ม ดังนี้

**กลุ่ม 1 การเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต** ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบบริการสื่อสารสุขภาพจิต และผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนากลไกสร้างความรู้ความเข้าใจและความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต จากสำนักความรอบรู้สุขภาพจิต

**กลุ่ม 2 สุขภาพจิตผู้สูงอายุ** ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุไทย จากสำนักความรอบรู้สุขภาพจิต และผู้รับผิดชอบโครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและมีความสุข จากโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

**กลุ่ม 3 การป้องกันการฆ่าตัวตาย** ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย จากโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นฯ และผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนากลไกการขยายผลการพัฒนาระบบการป้องกันการฆ่าตัวตาย สำหรับกลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาพฤติกรรม การฆ่าตัวตายด้วยระบบดิจิทัล จากกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

**กลุ่ม 4 สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น** ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาโครงการขยายผลระบบบริการผู้ป่วยสมรรถนะสูงและออทิสติกในระบบดิจิทัล จากกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ผู้รับผิดชอบโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาดูแลเด็กสมรรถนะสูง จากโรงพยาบาลยุวประสาทฯ

**กลุ่ม 5 สุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ** ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ จากกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต และผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ จากกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ส่วนโครงการเดียวที่ไม่มีการบูรณาการให้ PM แต่ละโครงการทบทวน/ปรับปรุงรายละเอียดโครงการที่รับผิดชอบ

โดยค่าของงบประมาณโครงการขับเคลื่อนฯ ปี 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 35 โครงการ เป็นเงิน 504,312,900 บาท ได้แก่



เมื่อบูรณาการโครงการแล้วเหลือ จำนวน 29 โครงการ ซึ่งแบ่งเป็น

1. โครงการสำคัญสุขภาพพัฒนา จำนวน 15 โครงการ เป็นเงิน 259,995,000 บาท เป็นโครงการสำคัญต่อเนื่องจากปี 2566 จำนวน 14 โครงการ เป็นเงิน 250,210,000 บาท และโครงการสำคัญสุขภาพพัฒนาใหม่ ปี 2567 จำนวน 1 โครงการ (กพด.) เป็นเงิน 9,785,000 บาท ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ ร้อยละ 70 ของงบประมาณพลาถก่อน 8 เดือน โดยหักงบสำรองส่วนกลางแล้ว เป็นเงิน 82,180,000 บาท

2. โครงการที่ไม่ใช่โครงการสำคัญสุขภาพพัฒนา จำนวน 14 โครงการ เป็นเงิน 244,317,900 บาท ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ ร้อยละ 30 ของงบประมาณพลาถก่อน 8 เดือน โดยหักงบสำรองส่วนกลาง เป็นเงิน 35,220,000 บาท ทั้งนี้ มีงบประมาณจัดสรรพลาถก่อน 8 เดือนทั้งสิ้น จำนวน 129,603,800 บาท แบ่งเป็นงบสำรองส่วนกลาง จำนวน 12,203,800 บาท และจัดสรรให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 117,400,000 บาท ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อคำขอโครงการปี 2567	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์</b>		
1	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)*	สนง.โครงการ TO BE NUMBER ONE
2	โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน*	ส.ความรอบรู้ฯ
3	โครงการพัฒนาระบบบริการสื่อสารสุขภาพจิต*	ส.ความรอบรู้ฯ
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต</b>		
4	โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กกล้าช้า*	ส.ราชานุกูล
5	โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล*	ส.เด็กและวัยรุ่นฯ
6	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช*	ส.เด็กและวัยรุ่นฯ
7	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ* (คก.ใหม่)	ส.พัฒนาการเด็กฯ
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า*	รพ.พระศรีมหาโพธิ์
9	โครงการ Rebrand การฟื้นฟูสมรรถภาพจิตเวชด้วย Recovery Model ผ่านกลไกการจ้างงานคนพิการทางจิตในระดับประเทศ*	รพ.ศรีธัญญา
10	โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้*	รพจ.สงขลาฯ
11	โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม*	กบบส.
12	โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและมีความสุข*	รพ.สวนสราญรมย์
13	โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากแอลกอฮอล์และผู้ที่ได้รับผลกระทบ*	รพ.สวนปรุง
14	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย*	กบบส.
15	โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต	ส.เทคโนโลยีฯ
16	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลคู่มือช่วยในการใช้เครื่องมือ TDAS เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคออทิสติก (ASD)	ส.พัฒนาการเด็กฯ
17	โครงการแก้ไขปัญหสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	รพ.ยุวประสาทฯ

ลำดับ	รายชื่อคำขอโครงการปี 2567	หน่วยงานรับผิดชอบ
18	โครงการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชผ่านระบบดิจิทัลฯ	ส.กัลยาณัฯ
19	โครงการศูนย์บริหารวิกฤตสุขภาพจิตและจิตเวชฉุกเฉิน	กบบส.
20	โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	กบบส.
21	โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบบริการสุขภาพจิตดิจิทัลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการจิตเวชในระยะแรกเริ่ม (early intervention) (คก.ใหม่)	กบบส.
22	โครงการขับเคลื่อนกลไกทางสังคมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ (คก.ใหม่)	กบบส.
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี</b>		
23	โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจประชาชนวัยทำงาน*	กสพส.
24	โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	ลคสช.
25	โครงการกลไกการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	กสพส.
26	โครงการบูรณาการการป้องกัน และแก้ไขปัญหสุขภาพจิตและจิตเวชเขตเมือง (คก.ใหม่)	ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์ สุขภาพจิตและกำลังคนสมรรถนะสูง</b>		
27	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ส.วิชาการฯ
28	โครงการระบอดิทยาสุขภาพจิต	ส.วิชาการฯ
29	โครงการเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเพื่อประเมินความคุ้มค่าคุ้มทุนของการรักษาโรคจิตเภท (คก.ใหม่)	กบบส.
<b>รวม 4 ยุทธศาสตร์ (29 โครงการ)</b>		

#### 4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก (PM) สามารถนำโครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่ผ่านการบูรณาการกลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต้โครงการแล้ว ไปขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายกระทรวงสาธารณสุข Flagship กรมสุขภาพจิต โดยคำนึงถึงความจำเป็นและภารกิจของหน่วยงาน ความต้องการในพื้นที่ และแผนพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของประชาชน และเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ

Core Value: **M**astery **H**onesty with Happy Home **S**piritual Society to Succeed **P**eople

**กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต**

กรมสุขภาพจิต  
Department of Mental Health

**การประชุมพิจารณาและจัดทำแผนการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567**

วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2566 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดการประชุมพิจารณาและจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตร แสงสิงแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต และในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี นายแพทย์ฉัตร แสงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 130 คน

สาระสำคัญในการประชุม คือ เพื่อให้ทราบแนวทางการบูรณาการและแนวทางการบริหารงบประมาณโครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้เชิงจัดสรรล่วงหน้าก่อน ระยะเวลา (ต.ค.66 - พ.ค.67) ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แบ่งกลุ่มย่อย จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 1 การเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต กลุ่ม 2 สุขภาพจิตผู้สูงอายุ กลุ่ม 3 การป้องกันกรมทำตัวตึง กลุ่ม 4 สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และกลุ่ม 5 สุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด และงบประมาณร่วมกัน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลดีสูงสุดแก่ประชาชน

ทั้งนี้ หน่วยงาน PM ทุกโครงการ ต้องส่งข้อมูล 1) แผนการดำเนินงาน 2) ตัวชี้วัดและข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของโครงการ และ 3) แบบฟอร์มการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานภายใต้โครงการ ไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ต่อไป

จัดทำโดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Tel. 02 280 0000  
Fax. 02 149 2524

menthsd@gmail.com  
Facebook : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต

www.plan.dmh.go.th

Zoom Meeting Participant ID: 320010

You are viewing **plan**, กรมสุขภาพจิต's screen

Recording

View Options

View

	<b>กยพ.กรมสุขภาพจิต</b> กรมสุขภาพจิต			
	<b>Kotchawan MD...</b> Kotchawan MD @ CAMRI		<b>EC ส.กัลยาณี</b>	<b>เตตนาทก TO BE NUMBER ONE</b>
	...		<b>จิตเวชเด็ก ศรีวิบูลย์</b>	<b>สถาบันพัฒนาการ...</b>
	<b>กยพ. กรมสุขภาพ...</b>		<b>RICD_Nannapat</b>	<b>น.พ.ประภาส สุทร...</b>
	<b>นพพล เจริญชัย...</b>		<b>plan ส.เด็กแฉะวิ...</b>	<b>USA MHSA</b>

Click to join audio

Join Audio Start Video

Participants 81 Chat Share Screen Record Reactions Apps Leave